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Sæl,
Takk fyrir þetta.
Það liggur mest á landskiptunum. Pdf eru í viðhengi og þú finnur F-550 og skannar
Aðal ástæðan fyrir landamerkjunum var sú að það væri ekki vafi að landa-uppskiptin væru innan jarðanna.  Ef þið 
eruð sátt að keyra á land-uppskiptin þá mega landamerkin bíða.
 
 
 
 

 Kveðja,
Jón Grétar Magnússon
Byggingafræðingur              
Sími:   +354 8666099
Garðastræti 37
101 Reykjavík
m11 arkitektar á instagram

 
 

Frá: Helga Þuríður Magnúsdótir  
Sent: Monday, November 8, 2021 4:46 PM 
Til: Jón Grétar Magnússon  
Efni: Landauppskipti í Önundarfirði
 
Sæll, aftur
Nóg ef þú plottaðir uppdrættina á pdf. á sínum tíma.
Áttu þá ekki til síðan þeir voru prentaðir á pappír?
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Ég get skannað inn umsóknareyðublöðin F-550 fyrir Þjóðskrá, nema þú eigir þau líka vistuð á pdf?
-Aðal málið er erindisbréf, að skipta niður í erindi fyrir nefndina.
 
Svo segir þú mér hvaða umsókn liggur mest á.
 
Ég vinn með tilbúin tölvutæk gögn.
Pappírsuppdrættirnir fara til sýslumanns þannig að ég hefði alls ekki viljað fá í hendur fyrr en eftir samþykki í 
bæjarstjórn fyrir landauppskiptunum.
 
Mbk.
Helga Þ. Magnúsdóttir
-Tæknideild Ísafjarðarbæjar
Umhverfis- og eignasvið
 

From: Jón Grétar Magnússon <jon@m11.is>  
Sent: mánudagur, 8. nóvember 2021 13:35 
To: Helga Þuríður Magnúsdótir <helgathuridur@isafjordur.is> 
Cc: Axel Rodriguez Överby <axelov@isafjordur.is>; Birgir Gunnarsson <birgir@isafjordur.is> 
Subject: RE: Mál frá mér?
 
Sæl,
Það er erfitt að senda þér þetta aftur í pdf.  Því að þetta voru allt undirrituð frumrit og hluti sem á að fara til 
sýslumanns til þinglýsingar.
Ég get skannað þetta inn en þú verður að senda gögnin til mín. En þessi gögn verð ég svo að senda aftur til ykkar á 
pappír ekki satt.
 
Ég verð samt að segja að þetta finnst mér að verða stórfurðulegt verklag.
 
Sendu mér þannig að ég getið skannað þetta  fyrir ykkur á:
 
Jón Grétar Magnússon
Blönduhlíð 6
105 Reykjavík
 
 
 
 

 Kveðja,
Jón Grétar Magnússon
Byggingafræðingur              
Sími:   +354 8666099
Garðastræti 37
101 Reykjavík
m11 arkitektar á instagram
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Frá: Helga Þuríður Magnúsdótir <helgathuridur@isafjordur.is>  
Sent: Monday, November 8, 2021 12:24 PM 
Til: Jón Grétar Magnússon <jon@m11.is> 
Efni: RE: Mál frá mér?
 
Sæll, Jón Grétar
Til að hugsa í lausnum datt mér í hug að þú gætir:
 

Sent mér allt aftur í pdf.1. 
Skipt niður í erindi2. 
Forgangsraðað3. 

 
Mjög vont að fá þennan bunka á pappír vegna starfsmannahallæris/manneklu þar sem einhver þarf að skanna þetta 
inn og henda reiður á þessu. Því miður hef ég ekki tíma í þannig vinnu 
Bestu kveðjur,
Helga Þ. Magnúsdóttir
-Tæknideild Ísafjarðarbæjar
Umhverfis- og eignasvið
 

From: Jón Grétar Magnússon <jon@m11.is>  
Sent: miðvikudagur, 3. nóvember 2021 13:35 
To: Helga Þuríður Magnúsdótir <helgathuridur@isafjordur.is>; Axel Rodriguez Överby <axelov@isafjordur.is> 
Subject: Mál frá mér?
 
Komið þið sæl,
Mig langar aðeins að forvitnast hvernig þið forgangsraðið málum sem fara á fundi hjá Skipulags og 
mannvirkjanefnd?
 
Nú er staðan þannig að ég kom persónulega með nokkur má í byrjun ágúst. Og þar af  vor 3 mál sem mér lág mikið 
á að færi sem fyrst í gegn (stofnun lóða eða uppskipting lands)
 
Það voru mikil vonbrigði þegar ég sá að sambærilegt mál sem ég kom að 15 október (2,5 mánuðum síðar) var tekið 
á fundi í sl. viku og enn bólar ekki á mínum málum.
 
Hvernig stendur á þessu?
 
Af hverju fer þetta mál fram fyrir mín? Hvernig er málum forgangsraðað?
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 Kveðja,
Jón Grétar Magnússon
Byggingafræðingur              
Sími:   +354 8666099
Garðastræti 37
101 Reykjavík
m11 arkitektar á instagram
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